
 

 

 

 

               การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งท่ี 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง)  
  วันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม  2568 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร       
ชั้น 2 อาคารรัฐสภา  นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม                     
สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 2 ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) โดยมี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน 
รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง  นายภราดร ปริศนานันทกุล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร             
คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่ประธานการประชุม  
  ประธานฯ ได้อนญาตให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ  
ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 24 เป็นเวลาพอสมควร และเมื่อครบ  
องค์ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้  

(1) กระทู้ถาม 
1.1 กระทู้ถามสดด้วยวาจา  

                            1.1.1  กระทู้ถาม เรื่อง การก่อสร้างอาคารสนามบินตรัง โดย นางสาวสุณัฐชา   
โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม               
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มอบหมายให้              
นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตอบกระทู้ถามแทน 
                           นางสาวสุณั ฐชา  โล่สถาพรพิพิธ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง                 
พรรคประชาธิปัตย์ ตั้งกระทู้ถามว่า การก่อสร้างสนามบินจังหวัดตรงัภายหลังผู้รับเหมาทิ้งงานไม่มีความ
คืบหน้า ซึ่งมีโครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างลานจอดเครื่องบิน โครงการก่อสร้างรันเวย์ของ
สนามบิน โครงการเวนคืนที่ดินและโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร ผู้ที่ชนะการประมูลเสนอราคา
ต่ำสุด การก่อสร้างสนามบินตรังถูกทิ้งงานเนื่องจากผู้รับเหมาขาดสภาพคล่อง ทำให้อาคารผู้โดยสาร                 
มีสภาพชำรุดทรุดโทรม ฝนตกหลังคารั่วลงมาทำให้ฝ้าเพดานพัง สายไฟห้อยระโยงระยาง น้ำเจิ่งนอง             
พ้ืนอาคาร ปัญหาทิ้งงานที่เกิดขึ้น ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ต้องซื้อตั๋วเครื่องบินแพงกว่าจังหวัดอื่น 
เนื่องจากเที่ยวบินน้อย การแข่งขันน้อย เพราะอาคารใหม่ไม่แล้วเสร็จให้ใช้งาน  สนามบินตรังที่สร้าง             
ไม่เสร็จเพราะเมื่อหยุดสร้างไปของต่างๆ ในตึกก็จะพัง โจรก็ขโมยออกไป ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
จังหวัดตรังไม่ดีเท่าที่ควร จึงขอฝากให้รัฐมนตรีฯ ช่วยเข้มงวดในการคัดเลือกผู้รับเหมา ควรเลือกผู้ที่มี
ศักยภาพสูง และปัญหาที่เกิดขึ้นจะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร 
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   นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม  ตอบกระทู้ถาม
ว่า ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ ท่าอากาศยานตรัง หลังจากประสบ
ปัญหาผู้รับจ้างไม่ เข้าทำงานว่า ได้สั่ งการให้ท่าอากาศยานดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย                    
โดยยึดประโยชน์ของประชาชน และประเทศชาติเป็นสำคัญ พร้อมทั้งเร่งรัดให้ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้าง
รายใหม่เข้ามาดำเนินการในส่วนงานที่ยังค้างอยู่ และให้การก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพ่ืออำนวย
ความสะดวกในการเดินทางแก่นกัท่องเที่ยว และผู้โดยสาร รวมถึงจะช่วยกระตุน้เศรษฐกิจ และสนับสนุน
การท่องเที่ยวในพ้ืนที่ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล สำหรับความคืบหน้าการดำเนินการกับผู้รับจ้าง
โครงการฯ นั้น ท่าอากาศยานได้อนุมัติบอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัทผู้รับเหมา และได้มีหนังสือขอบอก
เลิกสัญญาจ้างส่งถึงบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมดำเนินการริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
โดยเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือค้ำประกันวงเงิน จำนวน 53 ล้านบาท และดำเนินการในส่วน             
ที่เกี่ยวข้องกับหลักประกัน และการประเมินค่าเสียหายโดยเงินหลักประกันดังกล่าว ท่าอากาศยาน                 
จะนำไปใช้ในการซ่อมแซมในส่วนเสียหายที่เกิดจากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง รวมถึงปล่อยปละ
ละเลยให้น้ำรั่ว ฝ้าพัง ต้นไม้ตาย และสายไฟถูกลักขโมยเสียหาย อย่างไรก็ตาม ท่าอากาศยานได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาจ้าง อีกทั้งเร่งสำรวจตรวจสอบค่าเสียหายของ
งานจ้าง สำรวจตรวจสอบและประเมินแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง ประเมินรายการปริมาณและราคาของ
สิ่งก่อสร้างคงเหลือ เพ่ือคำนวณงบประมาณสำหรับการดำเนินการจัดจ้างจากผู้รับจ้างรายใหม่ และ
เตรียมการเปิดใช้งานอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ภายในปี 2568 และในวันพรุ่งนี้  (7 มี.ค. 68)                   
ตนจะลงพืน้ที่ไปตรวจงานที่สนามบินจังหวัดตรัง เนื่องจากจังหวัดตรังเป็นเมืองท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยว
จากทั่วโลกมาท่องเที่ยวนำรายได้เข้าสู่ประเทศ 
                             1.1.2 กระทู้ถาม เรื่อง การปล่อยเช่าที่อยู่อาศัย เป็นแบบรายวัน ซึ่งมี
ต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุน โดย นายกรุณพล เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้  นางสาวธีรรัตน์  สำเร็จวาณิ ชย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้ถามแทน 
                           นายกรุณพล เทียนสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ            
พรรคประชาชน  ตั้งกระทู้ถามว่า สืบเนื่องจากการปล่อยให้เช่าบ้านจัดสรรหรือคอนโด แบบรายวัน                
ซึ่ งสร้างปัญหาให้ แก่ ผู้ อยู่อาศัย รวมทั้ งมีปัญหาจากทุนของนักลงทุนต่างชาติ เข้ ามาลงทุน                     
ในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเป็นการดีที่ทำให้เกิดความเจริญทางภาคเศรษฐกิจ แต่มีความน่ากังวล 
เรื่อง การร่วมลงทุนโดยการมีนอร์มินี ถือหุ้นมากกว่าหุ้นของคนไทย ทำให้อสังหาริมทรัพย์เหล่านั้น
กลายเป็นของคนตา่งชาต ิเงินไหลออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีการปล่อยให้เช่าเป็นรายวนั มีผลกระทบต่อ 
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ชีวิตและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัย และผิดพระราชบัญญัติโรงแรม นอกจากนั้น ยังมีทุนต่างชาติเช่า หรือ
ซื้อทั้งชั้น ใช้เป็นศูนย์คอลเซ็นเตอร์หลอกลวงประชาชนคนไทย หรือมีการค้าประเวณี อาทิ จังหวัด
เชียงใหม่  จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร  ถือเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนทั้งประเทศ จึงขอถาม ดังนี้  
1. ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย มีมาตรการ หรือตรวจสอบการประกอบธุรกิจโรงแรมที่ผิดกฎหมาย
แบบนี้อย่างไรมีการจับกุมมากน้อยเพียงใด แบ่งเป็นคนไทยจำนวนเท่าใด คนต่างชาติจำนวนเท่าใด 
รวมทั้งมีมาตรการดูแลผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดอย่างไร  2. เมื่อ 5 ปีที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย มีจับกุม 
170  กว่ารายที่ปล่อยให้เช่าอาคารถือว่าน้อยมาก และกระทรวงมีมาตรการะยะสั้นในการบังคับใช้
กฎหมายอย่างไร และมีมาตรการดูแลผู้อยู่อาศัยอย่างไร ขอให้ดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างรัดกุม 
และมีมาตรการในการเข้าตรวจสอบในพ้ืนที่ เอกชน เพ่ือรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน                    
3. กระทรวงมหาดไทย มีมาตรการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน อย่างไร อาทิ การออกระเบียบ หรือตก
ลงกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เพ่ือเข้าดูแลในพ้ืนที่เอกชนได้ ถือเป็นการป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น                
ซึ่งจะเป็นการยึดครองอสังหาริมทรัพย์โดยต่างชาติ  
                           นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย       
ได้รับมอบหมายให้ตอบกระทู้ถามว่า สำหรับผู้เช่าอาคารชุด นั้น ตามที่เป็นข่าวว่า มีผู้เช่าต่างชาติ             
ที่ก่อให้เกิดการกระทำผิดกฎหมาย เป็นอันตรายรบกวนความเป็นอยู่ของผู้เช่าคนไทย ซึ่งตนได้ลงพ้ืนที่ 
หาข้อมูลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากการที่มีแอปพลิเคชัน ที่พัก  Airbnb การปล่อย               
ให้เช่า ห้องพักรายวัน ที่มีราคาถูก ซึ่งธุรกิจแบบนี้สร้างความเจริญเติบโตทางธุรกิจ ทำให้เกิดผลกระทบ
ดังกล่าว ซึ่งการปล่อยเช่าดังกล่าว จะเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาคารชุดและพระราชบัญญัติโรงแรม              
ซึ่งอาคารชุดปล่อยให้เช่าเป็นรายวันถือว่าผิดกฎหมาย  เพราะในทุกครั้งที่มีการเข้าอยู่อาศัยต้องมีการ
รายงานกรมการปกครอง ซึ่งชาวต่างชาติไม่สามารถถือครองห้องชุดได้เกินร้อยละ 49 ของพ้ืนที่ทั้งหมด  
ซึ่ งกระทรวงทำงานร่วมกันระหว่างกรมการปกครอง กรมการที่ ดิน และกระทรวงพาณิชย์                         
เพ่ือจดทะเบียน ห้องเช่า พร้อมทั้งมีแนวทางในการทำงานและมีบทลงโทษอย่างชัดเจน ทั้งจำคุก               
และปรับหากทำการฝ่าฝืนจะมีการปรับเป็นรายวัน ไม่เกิน 10 ,000 บาท จนกว่าจะแก้ไขสำเร็จ                    
ส่วนผู้อยู่อาศัยที่เป็นเจ้าของสามารถปล่อยให้เช่าเป็นรายเดือนได้ตามกฎหมาย ซึ่งขอให้ประชาชน              
ผู้อยู่อาศัยช่วยตำรวจสอดส่องดูแลอาคารชุดที่อยู่อาศัยหากมีข้อพิรุธโปรดแจ้ง เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
เป็นการด่วน  ส่วนมาตรการตา่ง ๆ ในระยะสั้นนั้น ต้องบูรณาการทำงานรว่มกับทุกภาคส่วนเพื่อบังคับใช้
กฎหมาย สร้างความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กรมที่ดิน เป็นการแก้ไขปัญหา       
ต้นทาง และให้ความรู้กับผู้ประกอบการท้องถิ่น อีกทั้งยังมีแนวทางการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในวัน 14 มีนาคม 2568 หาแนวทางลดปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป อาทิ ลดจำนวนการถือครอง  
ของผู้ถือหุ้นต่างชาติและกำกับดูแลแอปพลิเคชันต่าง ๆให้มากขึ้น รวมทั้งพิจารณาแทบทวนข้อกฎหมาย
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ให้ทันสมัยเพ่ือลดปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว และสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนทั่วไป จากปัญหาทั้งหมด
กระทรวงได้รวบรวมข้อมูลที่จะนำเสนอรัฐบาล เพื่อจะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนได้ 
      1.1.3 กระทู้ถาม เรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาข้าว โดย นายณรงค์เดช อุฬารกุล 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์  
               นายณ รงค์ เดช  อุฬ ารกุ ล  สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎรแบบบัญชี รายชื่ อ                     
พรรคประชาชน ตั้งกระทู้ถามดังนี้ ปัญหาราคาข้าวมีการหารือในกรรมาธิการรวมถึงตั้งญัตติด่วน                
เพ่ือแก้ปัญหาให้กับพ่ีน้องชาวนา แต่ดูเหมือนว่าจะไปไม่ถึงกระทรวงพาณิชย์ ไปไม่ถึงรัฐมนตรี                 
จึงต้องรบกวนให้มาตอบว่ารัฐบาลนี้มีความจริงใจในการแก้ปัญหาให้ชาวนาแค่ไหน เพราะเวลา                    
ตั้งคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว  (นบข.) จะตั้งนางสาวแพทองธาร ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน แต่รัฐบาลนี้กลับตั้งนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายก รัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน นายกรัฐมนตรี เป็นคน Gen Y ไม่สนใจเกษตรกร               
ใช่หรือไม่ จากปัญหาการไร้ผู้นำ ทำให้เห็นการบริหารจัดการข้าวเป็นแบบทำใครทำมัน เป็นนโยบาย
รายวัน รัฐบาลกำลังทำอะไรกันอยู่ มาตรการต่าง ๆ ที่ออกมาช่วยเหลือชาวนาได้ข้อสรุปแล้วหรือไม่             
ในฐานะท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธาน นบข.ให้คำตอบได้หรือไม่ว่ารัฐบาล            
จะช่วยเหลือพ่ีน้องชาวนาที่ทำนาปรังในฤดูการผลิต 2567/68 คืออะไร ความช่วยเหลือจะถึงพ่ีน้อง
ชาวนาเมื่อไหร่ จะใช้เงินเท่าไหร่ จะช่วยเหลือใครบ้าง มั่นใจได้อย่างไรว่าเงินช่วยเหลือถึงชาวนา                  
ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน และภายในรัฐบาลได้คุยกันหรือไม่ หากมีการดูนโยบายแล้วมีการย้อนแย้งกันและ
ขณะนี้ไม่มีใครซื้อข้าวในตลาดโลก สถานการณ์ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง เพราะล้นตลาด ในเมื่อกระทรวง
พาณิชย์ทราบแล้วว่าจะมีสถานการณ์ข้าวล้นตลาด กระทรวงพาณิชย์ได้มีแผนการอย่างไร ในการบริหาร
จัดการข้าวเปลือก 2.2 ล้านตัน ที่ยังไม่มีที่ไปในปีนี้ ถ้ารัฐมนตรีระบุว่าจะผลักดันการซื้อขายข้าวแบบรัฐ
ต่อรัฐกับจีน อยากทราบว่าจะขายข้าวชนิดไหน ราคาเท่าไหร่ ข้อตกลงนี้มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ เป็นฝีมือของ
ท่านหรือไม่ การส่งออกข้าว 3 แสนตัน ไปแอฟริกาใต้ที่ มีมูลค่าประมาณ 5,250 ล้านบาท ขณะนี้                  
มีความคืบหน้าไปถึงไหน แล้วจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไหร่ ส่วนมาตรการที่มีอยู่ตอนนี้คือช่วยชาวนา
ไร่ละ 1,000 บาท ใช่หรือไม่ ซึ่งผ่านมติ นบข. แต่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วยังไม่รู้ว่าจะ เสนอ 
ครม.เมื่อไหร่   
      นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ตอบกระทู้ถาม ดังนี้  
ตนมีความห่วงใยชาวนาไม่ต่างจากสมาชิกฯ มีความกังวลตลอดเวลาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วราคาข้าวนาปรัง
ไม่ดี เนื่องจากอินเดียเริ่มส่งออกข้าว ทั้งนี้ ตนและนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้มีการหารือกันตลอด แต่ความทุกข์ของชาวนาคือความทุกข์ของแผ่นดิน                  
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เป็นสิ่งที่ตนตอกย้ำมาตลอด ซึ่งเรื่องนี้ ไม่เคยให้เงินค่าข้าวนาปรังกับเกษตรกร แต่ เห็นว่าราคาข้าว              
ตกต่ำมาก ดังนั้น จึงออกมาตรการมา มีชาวนามาเสนอแนวคิดก็รับฟังทุกทาง และส่งต่อ นบข.ใหญ่   
และใช้เงินที่เหลือจากข้าวนาปีมาช่วยสถานการณ์ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียที่เคยซื้อก็ไม่ซื้อ สถานการณ์
ในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2567 ตนได้ติดต่อขายข้าวล่วงหน้าไปก่อนแล้ว เพราะรู้ว่าจะมีปัญหานี้ 
และได้มีการเชิญทูตจีนมาหารือ นอกจากนี้  ยังได้ติดต่อไปที่ประเทศแอฟริกา ซึ่งเป็นตลาดใหญ่                        
มีผู้บริโภคข้าวไทยจำนวนมาก โดยตนจะต้องไปเซ็นสัญญาซื้อขายข้าวปลายเดือนมีนาคม จำนวน                
3.7 แสนตัน ขอยืนยันว่าขายได้อย่างแน่นอน เพราะกรมการค้าระหว่างประเทศยืนยันกับตนแล้ว            
ส่วนตลาดอื่น ๆ พยายามหาเพิ่มเติม ทั้งนี้ ตนได้เชิญทูตพาณิชย์ทั้งหมดมาหารือรับฟังความคิดเห็นและ
หาช่องทางในการเร่งขายข้าว  ส่วนคำถามที่ว่ามาตรการที่มีอยู่ตอนนี้คือช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาท    
ใช่หรือไม่ ซึ่งผ่านมติ นบข. แต่ยังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้วยังไม่รู้ว่าจะเอาเข้าครม.เมื่อไหร่ นั้น  
ขอชี้แจงในประเด็นดังกล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอ ครม.น่าจะภายในสัปดาห์หน้าหรือสัปดาห์
ถัดไปเพราะจะต้องเวียนขอความคิดเห็นจากหน่วยงานต่าง  ๆ ก่อน แต่ขอเรียนว่าไม่ได้นิ่งนอนใจ            
ได้ดำเนินการไปแล้ว และต้องรับฟังความคิดเห็นของคนทุกฝ่ายและจึงนำมาแก้ไขปัญหา และขอยืนยัน
ว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มประชาชนที่สำคัญต้องดูแลความเป็นอยู่ที่ดี ในการแก้ปัญหาระยะยาวตอบโจทย์                
ให้มีรายได้ที่มากขึ้น กระทรวงพาณิชย์หาพืชอื่นเพ่ือสร้างรายได้ ตนได้เดินทางไปญี่ปุ่น ทราบว่าประเทศ
ญี่ปุ่นต้องการกล้วยเปน็ล้านตนัตอ่ปี ในประเทศไทย มีจำนวน 8,000 ตัน และมีโควต้าส่งออก 2,000 ตัน 
ดังนั้น หากเร่งให้ชาวนาหรือเกษตรกรปลูกกล้วยส่งประเทศญี่ปุ่น ผลตอบแทนต่อไร่ของกล้วย                   
อยู่ที่ประมาณ 100,000 บาท ทั้งนี้ ได้เชิญทูตพาณิชย์ญี่ปุ่นและผู้นำเข้าจากญี่ปุ่นมาทดลองปลูกกล้วย         
ท่ีจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 150,000 ต้น เพื่อทดลองให้ประชาชนเห็นว่าได้ผลตอบแทนที่สูงกว่าจริง 
และเพ่ือให้ชาวนาปลูกพืชที่มีราคาสูงขึ้นให้มีรายได้ที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ      
และหาผลผลิตเกษตรที่สร้างรายได้ให้ชาวนาเพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการปลูกกล้วย             
ท่ีจังหวัดเชียงราย ทำรายได้กว่าแสนบาท 

1.2 กระทู้ถามทั่วไป 
                1.2.1  กระทู้ถาม เรื่อง  ปัญหากลิ่นเหม็นจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดย 
นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้ง
กระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
มอบหมายให้  นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงมหาดไทย ตอบกระทู้
ถามแทน  
                            ด้วยศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชได้ก่อมลพิษและส่งกลิ่นเหม็นจนทำให้ประชาชน
ในบริเวณใกล้เคียง ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหลายปี โดยทิศทางและ
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ระยะทางของผลกระทบมักแปรผันตามลมประจำฤดูกาล บางครั้งมลภาวะดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิด                
ความเดือดร้อนในระยะที่ไกลหลายกิโลเมตร และผู้ได้รับความเดือดร้อนกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่                    
เขตประเวศ เขตสะพานสูง เขตสวนหลวง และเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รวมถึงอำเภอบางพลี 
จังหวัดสมุทรปราการ จึงขอเรียนถามว่า 1. ขอทราบรายละเอียดสัญญาของโครงการภายในศูนย์กำจัด
ข้อมูลย่อยมีทั้งหมดคือสัญญาแต่ละโครงการจะสิ้นสุดสัญญาเมื่อใด และจะมีแนวทางในการเจรจา
เงื่อนไขการทำสัญญาฉบับใหม่อย่างไร เพ่ือเป็นการลดความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากปัญหาดังกล่าว ขอทราบรายละเอียด 2. จากการที่ประชาชนได้พยายามร้องเรียนถึงหน่วยงานต่าง ๆ 
ในทุกช่องทางแล้ว แต่ปัญหาทั้งหมดยังมิได้ทุเลาลง กระทรวงมหาดไทยจะมีแนวทางในการให้ประชาชน
ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามปัญหานี้อย่างใกล้ชิดได้อย่างไร และจะมีการเปิดเผยข้อมูลการปล่อย
มลพิษและกลิ่นเหม็นอย่างโปร่งใสและเข้าถึงง่ายหรือไม่ อย่างไร ขอทราบรายละเอียด 
   นางสาวธีรรัตน์ สําเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการประทรวงมหาดไทย   
ตอบกระทู้ถามแทน  ว่าปัญหาดังกล่าว เป็นปัญหาเรื้อรังมาหลายปีส่งผลกระทบกับผู้อยู่อาศัยในพ้ืนที่ 
ในกรุงเทพมหานครมีขยะที่ต้องกำจัดจำนวน 9,500 ตัน/วัน โดยมีมูลฝอยที่ถูกแยกไปยัง 3 แห่งคือ            
ศูนย์อ่อนนุช จำนวน 4,000ตัน/วัน ศูนย์หนองแขมจำนวน 3 ,500 ตัน/วัน  ศูนย์สายไหม จำนวน                
2,500 ตัน มีหลายวิธี 1. ฝังกลบตามหลักสุขาภิบาล 2. ทำปุ๋ย ส่วนเรื่องสัญญานั้น มี 10 สัญญา ที่กำลัง
จะหมดสัญญาไปมี 2 สัญญาที่สำคัญคือ ในสัญญาที่จะหมดในปี พ.ศ. 2570 คือสัญญาของโรงงานทำปุ๋ย
หมักขนาด 1,000 ตัน/วัน ประกอบการมาแล้ว 8 ปี  อีกสัญญาจะหมดสัญญาในเดือนธันวาคม 2569 นี้
คือสัญญากับโรงงานหมักทำปุ๋ยขนาด 600 ตัน/วัน ซึ่งทั้ง 2 สัญญานี้จะทำให้เกิดกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัย
ในพ้ืนที่ เมื่อหมดสัญญาของทั้ง 2 สัญญาแล้ว จะมีการสร้างโรงกำจัดขยะ ด้วยเทคโนโลยีใหม่  ๆ                         
ที่จะเพ่ิมสารต่าง ๆ เพ่ือลดกลิ่นรบกวนทำห้องกดอากาศเพ่ือไม่ให้ฟุ้งกระจายออกไปนอกโรงงาน                 
ซึ่งขณะนี้ มีโครงการก่อสร้างโรงงานที่มรีะบบเตาเผามูลฝอย ได้อย่างต่ำ 1,000 -1,600 ตัน/วัน พร้อมทั้ง
มีแนวคิดว่าจะขนขยะออกไปต่างจังหวัดเพ่ือผ่านกระบวนการกำจัดขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ                       
ไม่มีผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม โดยขอยืนยันว่า รัฐบาลมีหน้าที่ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน                 
ซึ่งตนทำงานใกล้ชิดกับกรุงเทพมหานคร ดังนั้น จะติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไป ทั้งนี้  ต้องขอความ
ร่วมมือและรับฟังความคิดเห็นกับภาคประชาชนเพ่ือแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม               
อย่างยั่งยืน ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้มีการแยกขยะ ที่สามารถนำมาใช้อีกครั้งได้ จะเหลือ
ขยะที่ต้องกำจัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนเรื่องของคู่สัญญาของบริษัทจัดเก็บขยะ ต้องมีการกำหนดว่า 
บริษัทต่าง ๆ ที่จะมาทำสัญญากับกรุงเทพมหานคร ต้องมีเครื่องวัดมลพิษต่าง ๆ ด้วย หากไม่มีก็ถือว่า
ขาดคุณสมบัติในการทำสัญญา เพื่อให้การเก็บขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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       1.2.2  กระทู้ถาม เรื่อง การเสนอตั้งจังหวัดฝาง  โดย นายสมดุลย์  อุตเจริญ  
ส ม า ชิ ก ส ภ า ผู้ แ ท น ร า ษ ฎ ร จั งห วั ด เชี ย งให ม่  พ รรคป ระชาชน  เป็ น ผู้ ตั้ งก ระทู้ ถ าม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีฯ มอบหมายให้  นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนไปตอบกระทู้ถามวันที่ 13 มีนาคม 2568 
       1.2.3  กระทู้ถาม เรื่อง การจัดสรรภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์กฎหมาย โดย ว่าที่ร้อยตรี สมชาติ เตชถาวรเจริญ สมาชิกสภาผู้ราษฎร
จังหวัดภูเก็ต พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี นายกรัฐมนตรี                  
มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่เน่ืองจากติดภารกิจสำคัญ จึงมอบหมายให้     
นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
                       ด้วยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง                
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2546) มาตรา 62 กำหนดว่า ภาษีมูลค่าเพ่ิมที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ใน
จังหวัดใดให้ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละ 5 ของภาษีที่จัดเก็บได้ แต่ในทางปฏิบัติ
กรมสรรพากรให้สิทธิผู้ประกอบการในการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมกัน ณ สำนักงานใหญ่ 
ทำให้ภาษีมูลค่าเพ่ิมของสถานประกอบการที่อยู่ในต่างจังหวัดจำนวนมากตกเป็นของกรุงเทพมหานคร
ตามที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ จึงขอเรียนถามว่า เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม กรมสรรพากรสามารถจัดสรรยอด
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามที่ตั้งของสถานประกอบการจริงบนข้อมูลในใบแนบ ภ.พ. 30 รายละเอียดภาษีขาย
และภาษีซื้อของสถานประกอบการแต่ละแห่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามพ้ืนที่สาขาสถาน
ประกอบการที่เกิดรายได้ภาษีมูลค่าเพ่ิมจริง ในกรณีที่ผู้ประกอบการเลือกจ่ายภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมที่
สำนักงานใหญ่ได้หรือไม่ เมื่อใดขอทราบรายละเอียด 
                                    นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ตอบกระทู้
ถามดังนี้ กลไกในการแก้ไขกฎหมายได้ดำเนินการเสร็จนานแล้ว ประมวลรัษฎากรมีการล้อตามกันมา 
รัฐบาลเห็นความสำคัญเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็นกลไกหลักที่ทำเม็ดเงินให้กับประเทศเป็นจำนวนมาก                
และให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำให้กับจังหวัดเช่นกัน รัฐบาลมีความจำเป็นที่จะต้องกระจาย
ให้จำนวนเงินลงไปในท้องถิ่นต่าง ๆ อย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม อย่างไรก็ตาม กรมสรรพากรจัดเก็บ
ภาษี ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการยื่นภาษีในลักษณะรวมค่อนข้างมาก หมายความว่าเมื่อมีการรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วจำนวนเงินจะไปรวมที่จังหวัด และตัดแบ่งร้อยละ 5 ให้กับ อบจ. ในขณะนี้กฎหมาย
ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยกลไกที่จะให้ภาคเอกชน ยื่นแบบภาษีแบบรวมหรือแบบแยกนั้น                    
มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ข้อเสียคือ ไม่สะท้อนกับกิจกรรมทางเศรษฐกจิที่เกิดขึ้นจริงแตข่้อดคีือหมายความวา่  
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บริษัทสามารถบริหารจัดการกระแสเงินสดได้ง่ายขึ้น ตลอดจนสามารถบริหารจัดการในส่วน              
ของการคืนภาษีได้ง่ายขึ้น เช่นกัน ซึ่งจะมีความสะดวกกับภาคเอกชน และเป็นการลดต้นทุน                     
อย่างมหาศาล อย่างไรก็ตาม หากมีการชำระภาษีแล้วซึ่งได้ใช้กลไกโดยการผลักดันรายได้ส่วนหนึ่ง                         
ไปยังท้องถิ่นรวมถึง อบจ. และปี 2568 ได้ผลักดันงบประมาณถึง 3 หมื่นล้านบาทไปยังท้องถิ่น                   
ซึ่งจังหวัดภูเก็ตได้รับงบประมาณในระดับต้น ๆ อย่างไรก็ตาม ตามที่สมาชิกฯ ได้มีคำถามเบื้องต้น                
ตนจะไปหารือกับกรมสรรพากรต่อไป 
                       1.3 กระทู้ถามแยกเฉพาะ    
                            กระทู้ถามแยกเฉพาะเรียงลำดับ ดังนี้  
                             1.3.2 กระทู้ถามแยกเฉพาะ  เรื่อง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวในจังหวัด
เชียงราย โดย นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย
เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายภูมิธรรม เวชยชัย              
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และรองนายกรัฐมนตรี มอบหมายให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ จึงมอบหมายให้ นางสาวธีรรัตน์    
สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม (เรื่องตามระเบียบวาระ
หมายเลข 1.3.1 - 1.3.2 เลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  26 ปีที่  2 ครั้งที่  17             
(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568  
  1.3.4  กระทู้ถามแยกเฉพาะ  เรื่อง ขอให้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการงด
เว้นหรือลดหย่อนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับกลุ่มประชาชนผู้มีรายได้น้อยซึ่งเช่าที่ดินของ
หน่วยงานรัฐเพ่ือการอยู่อาศัย โดยนางสาวภัสริน รามวงศ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 
พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้ งกระทู้ถาม ถาม นายกรัฐมนตรี ทั้ งนี้  นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ จึงมอบหมายให้ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้ตอบกระทู้ถาม 
                                      1.3.1  กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง ขอทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขจร 
แมวจร และศูนย์ควบคุมและพักพิงสุนัขที่ ไม่ ได้มาตรฐาน  โดย นายประสิทธิ์  ปัทมผดุงศักดิ์   
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปทุมธานี พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้  รัฐมนตรีฯ มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์  ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนไปตอบกระทู้ถามในวันที่ 13 มีนาคม 
2568  
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 1.3.3  กระทู้ถามแยกเฉพาะ  เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค 
บริโภค และน้ำเพ่ือใช้ในการเกษตร ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำจันทบุรี และพ้ืนที่ลุ่มน้ำคลองวังโตนด  โดย                   
นางสาวปรัชญาวรรณ ไชยสืบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี พรรคประชาชน เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม 
ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทั้งนี้ รัฐมนตรีฯ มอบหมายให้ นายอิทธิ ศิริลัทธยากร 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนไปตอบกระทู้
ถามในวันที่ 3 เมษายน 2568   
 1.3.5 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาธนาคารหมู่บ้าน ตาม
แนวพระราชดำริ โดยนายศุภปกรณ์  กิตยาธิคุณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิษณุ โลก  
พรรคประชาชนเป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม  ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ทั้งนี้  รัฐมนตรีฯ                
มอบหมายให้ นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย แต่เนื่องจากติดภารกิจ
สำคัญ จึงขอเลื่อนไปตอบกระทู้ถามในวันที่ 13 มีนาคม 2568   
   1.3.6 กระทู้ถามแยกเฉพาะ เรื่อง การขยายช่องทางจราจรและติดตั้งสัญญาณ
ไฟจราจรบนทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 2021 และ 2348 โดย นางเทียบจุฑา ขาวขำ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรจังหวัดอุดรธานี พรรคเพื่อไทย เป็นผู้ตั้งกระทู้ถาม ถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ 
รัฐมนตรีฯ มอบหมายให้ นางมนพร  เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม แต่เนื่องจากติด
ภารกิจสำคัญ จึงขอเลื่อนไปตอบกระทู้ถามในวันที่ 13 มีนาคม 2568   
                           สำหรับกระทู้ถามแยกเฉพาะนี้  ได้มีการถามและตอบในห้องกระทู้ถาม 
แยกเฉพาะ ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 268 
                             ประธานฯ ขอหารือที่ประชุมให้นำเรื่องที่ยังไม่ได้บรรจุในระเบียบวาระ                 
การประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน จำนวน 1 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ  
                             - การแต่งตั้งคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวแทนตำแหน่งที่ว่างเนื่องจากลาออก 
คือ นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล ดังนั้น จึงขอเสนอนายวีรภัทร คันธะ เป็นกรรมาธิการแทนตำแหน่งที่ว่าง  
                             ที่ประชุมเห็นชอบ  

(2) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
                        2.1 รับทราบเรื่อง วุฒิสภาได้พิจารณารับทราบนโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
                        ที่ประชุมรับทราบ 
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                        2.2  รับทราบรายงานประจำปี 2566 ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
                พ้ืนที่เศรษฐกิจอีอีซี ถือเป็นหมุดหมายในการลงทุนที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งในช่วงปีที่ผ่านมา สามารถดึงดูดเม็ดเงินการลงทุน และก่อให้เกิด                     
การจ้างงาน ผ่านการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุน 
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่รองรับการลงทุนในทุกมิติ ซึ่งพื้นที่อีอีซี จะเป็นฟันเฟืองสำคัญ
ต่อการยกระดับกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ช่วยให้ประเทศสามารถก้าวพ้นจากกับดัก
รายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศรายได้สูงได้อย่างยั่งยืน 
               สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็น  
ต่าง ๆ อาทิ โครงการอีอีซี จะเป็นการขยายการพัฒนาเศรษฐกิจของ 3 จังหวัด ซึ่งมีความเป็นห่วงเรื่อง
ความปลอดภัยของประชาชนเพราะมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวนมาก ทำให้เกิดผลกระทบกับชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนทั่วพ้ืนที่ในหลายประเด็น อาทิ ปัญหาที่กระทบสิ่งแวดล้อม  ปัญหาการเวนคืน
ที่ดิน ปัญหาแรงงาน ที่มีเฉพาะแรงงานต่างด้าว ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต              
ของประชาชนในพ้ืนที่ นอกจากนี้ ขอฝากข้อเสนอแนะ ดังนี้  1. ขอให้กำหนดเป้าหมายในการลงทุน             
ให้ชัดเจนว่าจะอนญุาตอุตสาหกรรมใดมาลงทุนบ้าง 2. ขอให้ประชาชนทัว่ไปเขา้มามสี่วนร่วมในโครงการ
ดังกล่าว เพ่ือทำให้มีความรู้สึกเป็นเจ้าของและเข้ามาดูแล 3. ขอให้แผนงานในการกำจัดขยะในพ้ืนที่                    
ทั้งขยะชุมชน และขยะจากโรงงาน  โดยใช้เทคโนโลยีใหม่  ๆ เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมและสนับสนุน
โรงไฟฟ้า แห่งที่  2 ในพ้ืนที่ด้วย 4. ขอให้คณะกรรมการฯพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมถึงการ
รักษาพยาบาล เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. ขอให้คณะกรรมการ
ควบคุมดูแลโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประเทศและประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
       นายจุฬา  สุขมานพ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ                   
ภาคตะวันออก (สกพอ.) ตอบชี้แจงว่า ในปัจจุบันประเด็นสาธารณูปโภคมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง
โดยเฉพาะประเด็นน้ำดิบ พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะพลังงานสะอาด ถ้าหากจะทำอุตสาหกรรมที่ทันสมัย
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในแผนสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้     
ยังมีรถไฟความเร็วสูงจะดำเนินการได้ภายในกลางปีนี้ ส่วนประเด็นการก่อสร้างท่าเรือมาบตาพุด               
จะดำเนินการในโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านกายภาพจะดำเนินการเสร็จภายในกลางปี เช่นกัน                 
อย่างไรก็ตาม ในประเด็นเกี่ยวกับขยะจะพยายามใช้ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ 
จะต้องดำเนินการจัดทำแผน และบางพื้นที่อยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมค่อนข้างมีปัญหาและบางประเด็น
ท่ีสมาชิกให้คำแนะนำ จะนำไปปรับปรุงต่อไป                                                                                              
                        ที่ประชุมรับทราบ 
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        2.3 รับทราบรายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2566  
       กระทรวงการคลังได้เสนอรายงานกิจการประจำปี งบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2566 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  24 ธันวาคม 2567 รับทราบรายงานกิจการประจำปี            
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่  31 ธันวาคม 25666 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ เสนอรัฐสภา                 
ต่อไป  
                         สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็น  
ต่าง ๆ อาทิ ภารกิจของธนาคาร SME คือการเป็นแหล่งเงินทุนของธุรกิจ SME ของไทย ขณะนี้ดอกเบี้ย
เงินกู้ของธนาคาร SME ลดลงร้อยละ 0.25 เหลือร้อยละ 7.65 ซึ่งถือว่าสูงมาก ทำให้มีหนี้สูญจำนวนมาก 
จึงขอให้ธนาคารลดดอกเบี้ยเงินกู้จะมีผู้กู้จำนวนมากขึ้น และสามารถจ่ายเงินกู้ได้ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้น    
ไม่มีหนี้สูญ (NPL) แต่มีดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงขึ้น เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 4 ดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 4 
เชื่อว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะเดินหน้าต่อไปได้ ขอชื่นชมธนาคารฯ ที่บริหารให้มีกำไร 300 ล้าน
บาท จากกำไรนี้ ไม่ทำให้ นักลงทุนขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศมีจำนวนมากขึ้น และไม่ทำให้
มีภาวะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่กลับปิดกิจการเป็นจำนวนมาก ซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานของ
รัฐบาลเลย ขอเสนอแนะให้ธนาคาร เพ่ิมกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ให้มากขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนวัยเยาว์ ให้
มากขึ้น เพ่ือพัฒนาให้ทันต่อสถานการณ์มากกว่านี้ รวมทั้ง ขอให้ธนาคารทำวิจัยว่า เหตุใดนักลงทุน               
จึงกู้ธนาคารพาณิชย์มากกว่า ธนาคาร SME เพื่อการลงทุนและขอให้มีการประชาสัมพันธ์ธนาคาร SME
ให้มากขึ้น ลดหลักการและเงื่อนไขในการอนุมัติสินเชื่อให้น้อยลง และ อนุมัติที่รวดเร็ว ให้จำนวนกู้
จำนวนสูงขึ้น เพ่ิมจำนวนสาขาให้มากขึ้น เพ่ือให้ผู้ประกอบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เร็วขึ้น ง่ายขึ้น                
ขอเสนอแนะว่า  จากการที่เป็นแหล่งเงินกู้แล้ว ขอให้ดูแลเรื่องการเติบโตของธุรกิจของลูกค้า ระหว่าง
การกู้ด้วย นอกจากนั้น ขอให้มีการหารือ กับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ พิจารณาปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้น 
เพื่อเป็นฟันเฟืองในการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เอกชนนำเงินมาร่วมลงทุนมากขึ้น
นอกจากนั้น ขอให้มีการหารือ กับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ให้พิจารณาปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้น                       
เพื่อเป็นฟันเฟืองในการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เอกชนนำเงินมาร่วมลงทุนมากขึ้น  
พร้อมกันนี้ ขอให้เปิดให้รับฝากโดยให้ดอกเบี้ยสูง รวมทั้ง ปล่อยสินเชื่อให้กับเกษตรกรในอัตราดอกเบี้ย   
ที่ต่ำด้วย 
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       นายเขมชาติ  อภิรัชตานนท์  รองกรรมการผู้ จัดการ  ชี้ แจงว่า ธนาคาร                 
ทุกแห่งรับเงินฝากจากประชาชน อัตราดอกเบี้ยเงินฝากร้อยละ 0.50 แต่ธนาคาร SME ไม่มีเป็นธนาคาร 
ต้นทุนต่ำ กลุ่มผู้ประกอบการสามารถหากลุ่มทุนไปยังธนาคารพาณิชย์อื่น ๆ กลุ่มที่เปราะบางที่สุดคือ 
กลุ่มผู้ทำธุรกิจใหม่ ๆ ยังไม่มีความชำนาญขาดหลักประกัน ซึ่งจะต้องมีการแนะนำให้เข้าถึงกลุ่มทุน ท้ังนี้ 
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ต้องไปออกพันธบัตรโดยมีรัฐบาล              
ค้ำประกัน ในเมื่อเงินที่จะนำมาปล่อยกู้ไม่เพียงพอกับผู้กู้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมแห่งประเทศไทย จะเปิดให้บริการจังหวัดละ 1 แห่ง ส่วนการปล่อยเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาท และไม่
สามารถปล่อยระยะยาวได้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี ธนาคารดังกล่าวอยู่ภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย 
สำหรับข้อเสนอแนะ และข้อห่วงใยของสมาชิกฯ จะนำไปปรับปรุงเพื่อประโยชน์ส่วนรวมต่อไป 
                        ที่ประชุมรับทราบ 

       2.4 รับทราบรายงานข้อมูลสถานการณ์ ด้านความรุนแรงในครอบครัว                      
ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 
ประจำปี 2565  
      กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอรายงานข้อมูล
สถานการณ์ ด้านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วย
ความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2565 และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 
2567 รับทราบรายงานข้อมู ลสถานการณ์ ด้ านความรุนแรงในครอบครัวตามมาตรา 17                           
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2565  
ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ และเสนอให้รัฐสภาเพ่ือทราบต่อไป           
สำหรับการรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2565 เป็นการนำเสนอ
ภาพรวมการกระทำความรุนแรงในประเทศ เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานและภารกิจของหน่วยงาน                  
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว 
พ.ศ. 2550 กำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดทำรายงานประจำปี        
ที่แสดงจำนวนคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว จำนวนคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการ                
เพ่ือบรรเทาทุกข์ จำนวนการละเมิดคำสั่ง  กำหนดมาตรการหรือวิธีการบรรเทาทุกข์ของพนักงาน
เจ้าหน้าที่และศาล และจำนวนการยอมความรายงานต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือทราบปีละครั้ง  
โดยรายงานฉบับนี้มีเนื้อหาหลัก 4 ส่วน ดังนี้  1. ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรง ประจำปี 2565                 
ซึ่งได้รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  2. ข้อมูลด้านความรุนแรงในครอบครัวที่ต้องรายงานตามมาตรา 
17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 ประจำปี 2565 
ซึ่งได้รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3 หน่วยงาน ดังนี้ 1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีคดีการกระทำ
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ความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 167 คดี แบ่งเป็นการร้องทุกข์ จำนวน 158 คดี และไม่ร้องทุกข์ 
จำนวน 9 คดี มีการออกคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข์ จำนวน 9 คำสั่ง และมีการ
ยอมความในชั้นสอบสวน จำนวน 14 คดี 2. สำนักงานอัยการสูงสุด มีคดีการกระทำความรุนแรง                   
ในครอบครัว จำนวน 9 คดี แบ่งเป็นคดีที่สั่งฟ้อง จำนวน 8 คดี และคดีที่สั่งไม่ฟ้อง จำนวนวน 1 คดี     
และมีการยอมความในชั้นสอบสวน จำนวน 1 คดี 3. สำนักงานศาลยุติธรรม มีคดีการกระทำ                    
ความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 207 คดี และมีการออกคำสั่งกำหนดมาตรการและวิ ธีการ                     
เพ่ือบรรเทาทุกข์ จำนวน 2 คำสั่ง  3. บทวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว                  
จากข้อมูลสถานการณ์ความรนุแรงประจำปี 2565 ซึ่งได้รวบรวมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 15 หน่วยงาน 
มีเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งหมด 24,228 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นความรุนแรงในครอบครัว จำนวน 15,707 
เหตุการณ์ คิดเป็นร้อยละ 64.83 ของเหตุการณ์ความรุนแรงทั้งหมด และเมื่อนำข้อมูลที่ได้มาศึกษา 
พบว่าเพศที่เป็นผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงมากที่สุด คือ เพศหญิง ส่วนเพศที่เป็นผู้กระทำความรุนแรง
มากที่สุด คือ เพศชาย โดยผู้ถูกกระทำ ความรุนแรงส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 10 ปี - ไม่เกิน 20 ปี 
และผู้กระทำความรุนแรงส่วนใหญ่ อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 18 ปี - 50 ปี และพบว่าประเภทความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นมากที่สุดเป็นความรุนแรงทางร่างกาย จากปัจจัยกระตุ้นในทางสัมพันธภาพในครอบครัว ได้แก่ 
การนอกใจ/หึงหวง ทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรง ซึ่งสถานที่เกิดเหตุความรุนแรงมากที่สุดนั้น
เกิดขึ้นในบ้านของตนเอง 4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง                 
ในครอบครัว จากข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในครอบครัว แบ่งออกเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย 1.  
ด้านระบบฐานข้อมูล 2. ด้านกลไกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. ด้านเครือข่าย 4. ด้านสถานการณ์ปัญหา
ในสังคม 5. ด้านการจัดสวัสดิการ 6. ด้านการศึกษาและวิจัย 
       สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็น  
ต่ าง ๆ อาทิ  มิติทางด้ านความรุนแรงในครอบครัวยั งมีมากขึ้ น  แม้ ว่ากฎหมายมาตรา 27                      
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 รองรับความเสมอภาคของทุกคน แต่ในภาคปฏิบัติ     
ยังมีเกิดขึ้นอยู่ แต่พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว ดูแลผู้ถูกกระทำ ความรุนแรง              
ในครอบครัว มีในเรื่องการไกล่เกลี่ยแต่การไกล่เกลี่ยแต่ละครั้งผลักดันให้ผู้ถูกกระทำกลับไป                       
อยู่ในสถานการณ์เดิมในครอบครัว ซึ่งการพิจารณาต้องพิจารณาด้วยความเข้าใจในเหตุการณ์อย่างสูง  
แต่ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 2562  เป็นกฎหมายอาญามุ่งเน้น                     
ในการลงโทษผู้กระทำความผิด มากกว่าที่จะแก้ไขปัญหา และฟ้ืนฟูทั้งผู้ถูกกระทำและผู้กระทำ                 
จึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ จึงฝากข้อเสนอแนะขอให้ฟ้ืนฟู การสร้างบรรยากาศสร้างเข้าใจ                
ซึ่งกันและกันในครอบครัว โดยหารือไถ่ถามสารทุกข์สุขดิบกันให้มากขึ้น รวมทั้ง ให้ทุกคนมีส่วนร่วม                   
ในการบริหารครอบครัวด้วยอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อในครอบครัวมีความปกติสุข 
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จะสร้างให้สังคมมีความสงบสุขด้วย รวมทั้งขอให้ประสานกับสื่อสารมวลชนไม่ให้นำเสนอข่าว                    
ความรุนแรงในครอบครัวอย่างแพร่หลาย เมื่อเทียบสถิติของกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวง                    
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มีตัวเลขที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ จึงขอให้มีการหารือ
ระหว่างหน่วยงานด้วยว่า เหตุใดจึงไม่เท่ากัน รวมทั้งการขาดพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่จริงเหมาะกับ
จำนวนเหตุการณ์หรือไม่ และขอให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรง                
ในครอบครัวที่ใช้มานานแล้วให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งการถูกกระทำความรุนแรง                        
ในครอบครัวกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจของเหยื่อ จากการวิจัยจากต่างประเทศเมื่อเด็กถูกกระทำ
ความรุนแรงเพียง 4 ครั้ง จะเป็นชนวนเหตุใหส้ร้างความรุนแรงในสังคมมากขึ้นถึง 7 เท่า และยังส่งผลถึง
การฆ่าตัวตายถึง 30 เท่า หากมีคู่รักมีแนวโน้มสร้างความรุนแรงกับคู่รักถึง 14 เท่า ดังนั้น  ความรุนแรง
ในครอบครัวต้องได้รับการหยุดยั้งและป้องกัน ซึ่งครอบครัว เป็นองค์กรหน่วยแรกที่จะปลูกฝังทัศคติ    
ของเด็กจากรุ่นต่อรุ่นที่ปลูกฝังให้เด็กโตเป็นผู้ใหญ่อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ใช้ความรุนแรงและเป็นคนดี                
ของสังคมทั้งหมดนี้ ต้องให้ชุมชนและเพ่ือนบ้านช่วยกันดูแล ปรับเปลี่ยนทัศนคติว่าทุกคนต้องช่วยกัน 
พร้อมทั้งให้ความรู้ทางจิตเวช เพ่ือลดสถิติความรุนแรงในครอบครัว 
   นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ชี้แจงว่า การรับเรื่องราวร้อง
ทุกข์ได้มีศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 โทรได้ฟรี 24 ชั่วโมง ในมิติการโทรฟรีมีนักสังคม
สงเคราะห์เคลื่อนที่เร็วไดพิ้จารณาว่ามเีหตุเรง่ดว่นหรือว่าอันตรายต่อชีวิตก็ต้องรีบลงพื้นที่ช่วยเหลือทันที 
หากมีเรื่องที่เร่งด่วนสามารถลงพ้ืนที่ได้ทันทีและระบบ “ESS Help Me”  แอปพลิเคชันสามารถเด้งไป
ยังสถานีตำรวจในพ้ืนที่นั้น ๆ ได้ทันที ส่วนการไกล่เกลี่ยจะมีพนักงานเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วม โดยมี                 
การอบรมกับทีมงานวิชาชีพ จำนวน 10 วัน เจ้าหน้าที่ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อย่างไรก็ตาม                   
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวจะเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในเร็ว ๆ นี้ 
โดยมีการเพ่ิมบทการลงโทษ การคุ้มครองผู้ถูกกระทำ ส่วนการเก็บข้อมูลจะรับไปดำเนินการ                      
ส่วนที่สมาชิกฯ ระบุว่าเหตใดรายงานถึงล่าช้า ซึ่งในรายงานได้มีหลายกระบวนการมิติในการทำงาน            
ในเชิงป้องกัน  
                        ที่ประชุมรับทราบ 

          (3) รับรองรายงานการประชุม     (ไม่มี) 

(4) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว 
                       4.1 รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาการแก้ไข
ปัญ หาการจัดการขยะและสิ่ งแวดล้ อมอย่ างบู รณ าการ  ซึ่ งคณ ะกรรมาธิการการที่ ดิ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาเสร็จแล้ว 
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                      นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม แถลงรายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง ญัตติเพ่ือพิจารณาศึกษาการแก้ไข
ปัญหาการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการว่า คณะกรรมาธิการฯ ได้พิจารณาศึกษา             
เสร็จสิ้นแล้ว และขอฝากข้อเสนอแนะเพ่ือให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนคือ ควรที่จะมีกฎหมาย
เฉพาะว่าด้วยการจัดการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ในชุมชน ส่วนในระยะสั้นนั้นรัฐต้องจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี อุดหนุนเฉพาะกิจในการเพ่ิมอัตราการจัดเก็บขยะ ให้ครบทุกองค์กรปกครอง             
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) และปรับปรุงค่าธรรมเนียมในการจัดการขยะให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ต้นทุนที่แท้จริง และให้มีหน่วยงานเฉพาะสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเละสิ่งแวดล้อม ทำหน้าที่
กำกับดูแลการจัดการขยะและของเสียของประเทศทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ควรจัดให้มีกลไกและ
เครื่องมือส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน ควรมีหลักสูตรการเรียนด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ส่งเสริม
และสนับสนุนกระบวนการรีไซเคิลบนหลักการการดำเนินการที่ดี ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ส่งเสริมและสนับสนุนกลไกและบทบาทของผู้ประกอบการที่มีอยู่เดิม หรือซาเล้งควรมีการออกระเบียบ
กฎเกณฑ์ให้ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานการจัดการขยะในทุกมิติ ต้องสั่งหยุดและห้ามการเปิดแหล่งเทกอง  
เตาเผาที่ก่อให้เกิดมลพิษ หรือวิธีการจัดการขยะที่ไม่ได้มาตรฐานอย่างเด็ดขาด รวมทั้งจัดหาหรือจัดตั้ง
แหล่งงบประมาณสำหรับการดำเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปนเปื้อนโดยพิจารณาใช้กองทุนสิ่งแวดล้อม                  
ที่มีอยู่ควรมีระบบค่าธรรมเนียมการจัดการขยะที่สะท้อนค่าใช้จ่ายในการจัดการขยะพิเศษ เช่น                  
ขยะอิเล็กทรอนิกส์  ขยะบรรจุภัณฑ์ ขยะจากการก่อสร้าง ของเสียประเภทน้ำมัน  ซากรถยนต์และ
แบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการควรมีระบบการจัดการขยะอันตรายและขยะติดเชื้อและควรมี
หน่วยงานกำกับดูแลเตาเผาขยะติดเชื้อโดยเฉพาะ 
   สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็นต่าง ๆ 
อาทิ เห็นชอบกับรายงานฉบับนี้ เนื่องจากมีข้อมูลที่ครบถ้วน หากมีการแยกขยะสามารถประหยัด
ค่าใช้จ่าย ไม่ปล่อยสารปนเปื้อน ประเทศไทยต้องนำเทคโนโลยีมาใช้ การจัดการขยะในประเทศไทย            
ยังไม่ถูกวิธีเนื่องจากท้องถิ่นไม่มีงบประมาณที่เพียงพอและกำจัดอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะการฝังกลบทำให้
มีน้ำเน่าเสียได้ ถึงเวลาแล้วที่จะต้องแยกขยะ จะต้องมีการจัดเก็บภาษีขยะพลาติก จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน
ของพ่ีน้องประชาชนและให้คำปรกึษาแบบบรูณาการ รวมทั้งต้องสนับสนุนงบประมาณในการจัดการขยะ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ให้กับพ่ีน้องประชาชนต่อไป วิธีกำจัดขยะที่ถูกต้องโดยนำขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยหมัก 
และนำขยะพลาสติกไปรีไซเคิลที่สามารถสร้างรายได้ให้กับไปสู่ชุมชน ขณะที่บางท้องถิ่นใช้งบประมาณ
ในการกำจัดขยะมากกว่างบประมาณสำหรับการศึกษา นอกจากนี้ ยังมีขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพ่ิมขึ้น                   
อย่างรวดเร็ว และส่วนหนึ่งมาจากการนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพต่ำทำให้มีขยะเพ่ิมมากขึ้น ท้ังนี้                
เห็นด้วยกับการศึกษาในรายงานฉบับนี้  และขอให้รัฐบาลควบคุมอย่างเข้มข้นกับการนำเข้า                    
ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีการสำแดงข้อมูลไม่ถูกต้อง รัฐบาลควรส่งเสริมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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  เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินฯ แถลงสรุป
รายงานผลการพิจารณาศึกษา และสมาชิกมีความเห็นไปในทางเดียวกัน ประธานฯ อาศัยอำนาจตาม
ข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 88 ข้อ 105 วรรค 3 ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานและข้อสังเกต    
ส่งเรื่องให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป  
  4.2 รายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ                       
ด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจพิจารณา
เสร็จแล้ว 
           นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล  ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ               
แถลงรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ต่อสภาผู้แทนราษฎรตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่  26 ปี 1            
ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง) วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้
ลงมติตั้งคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาผู้แทนราษฎร  
เพื่อให้มีหน้าที่อำนาจตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562 ข้อ 90 (25) เพื่อให้มีหน้าที่
และอำนาจกระทำกิจการ พิจารณาสอบหาข้อเท็จจริง หรือศึกษาเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ                  
ต่อการเศรษฐกิจของชาติ ธุรกิจภาคเอกชน ประชาชน สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศและ
เศรษฐกิจของภูมิภาคต่าง ๆ ในสังคมโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทย รวมทั้งนโยบายและ
แผนการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐนั้น  บัดนี้  คณะกรรมาธิการได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่                     
โดยได้ดำเนินการพิจารณาศึกษาประเด็นเรื่อง การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอข้อมูลและสถานการณ์
ปัจจุบัน ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อสังเกตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและข้อเสนอแนะ                
เพื่อปรับปรุงกฎหมายตา่ง ๆ  จึงขอเสนอข้อสังเกตตอ่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ ขอมอบหมาย
ให้นายระวี  เล็กอุทัย กรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ
พิจารณาศึกษาการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง                   
เป็นผู้นำเสนอรายงานผลการพิจารณาศึกษาดังกล่าว 
       นายระวี  เล็กอุทัย กรรมาธิการและท่ีปรึกษาคณะกรรมาธิการ ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจของกลุ่ม
ภาคเหนือตอนล่าง แถลงรายงานผลการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
เศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  ว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย                
9 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และ
อุทัยธานี โดยพ้ืนที่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเป็นพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและเป็นแหล่งผลิต                  
ทางการเกษตร คือ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ถั่ วเหลือง และไม้ผล                     
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จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสภาพปัญหาหลักของพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 4 ด้านคือ 
ปัญหาของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ปัญหาข้อจำกัดด้านปริมาณน้ำ และรูปแบบ           
การทำเกษตรกรรม ปัญหาด้านระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีค่าขนส่งราคาแพง                 
ถนนชำรุดไม่สมบูรณ์ ทำให้การขนส่งล่าช้า ส่งผลกระทบถึงกระบวนการผลิต ปัญหาระบบสาธารณสุข 
โดยยังไม่มีการส่งเสริมการแปรรูปขั้นสูงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพ่ือการถนอมอาหารทำให้ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผลผลิตที่สูงขึ้นได้ เมื่อเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้านและปัญหาหนี้สิน                
ของเกษตรกรถือเป็นปัญหาหลักของการพัฒนาคือแรงงานเกษตรกรเริ่มเข้าสู่แรงงานสูงวัย ครัวเรือน
เกษตรกรยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และเข้าไม่ถึงชลประทานแหล่งน้ำ รูปแบบของการเกษตรที่ก่อให้เกิด
มลภาวะสูง เกษตรกรรายย่อยยังไมน่ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใชใ้นการผลิต รวมถึงยังไม่สามารถลดปญัหา
สิ่งแวดล้อมได้ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมาข้างต้นยังขาดการปรับปรุงกฎหมายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
รวมถึงการจัดทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีความล่าช้า แผนงานขั้นพื้นฐานไม่สอดคล้องต่อความต้องการ
ของเกษตรกร และการพัฒนาของพื้นที่ 
               สมาชิกฯ ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และข้อสังเกตในประเด็น           
ต่าง ๆ อาทิ การผลิตกล้วยหอมซึ่งประเทศญี่ปุ่นต้องการเป็นจำนวนมาก สามารถเพ่ิมผลผลิตให้สินค้า
การเกษตรในภาคเหนือตอนล่างสามารถแข่งขันได้มากยิ่งขึ้น และขอสนับสนุนข้อมูลในรายงานในฉบับนี้
อย่างสมบูรณ์แบบ ทั้งนี้ จากดัชนีการแข่งขันของไทยในการผลิตข้าว ภาคเหนือตอนล่างมีพ้ืนที่ปลูกข้าว
เป็นจำนวนมาก หากมีการบริหารจัดการน้ำ จะทำให้ผู้ประกอบการนักพัฒนาสายพันธุ์ข้าวมีการเพ่ิม
รสชาตินุ่มสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี การขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนล่างส่วนใหญ่จะเป็นภาคการเกษตร 
รายได้ต่อครัวเรือนไม่สูงมากนัก ไม่สามารถใช้หนี้สินได้ทั้งหมด ทำให้เกษตรกรกู้ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร ทำให้เกิดหนี้สินวนเวียนซ้ำซาก รวมทั้งการช่วยเหลือภาครัฐที่ไม่รอบคอบ เช่น 
กองทุนหมู่บ้าน ไม่สามารถยกระดับได้และยังมีอีกหลายกองทุนยังไม่สามารถดำเนินการได้ดีเท่าที่ควร 
นอกจากนี้ มีการเพ่ิมโครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาระบบโลจิสติกส์  ส่งเสริมเกษตรฐานราก ส่งเสริม
การเกษตรตามแนวทางซอฟต์พาวเวอร์ ส่งเสริมการศึกษาให้คนรุ่นใหม่ใช้ดิจิทัล AI และแก้ไขปัญหา
ความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องพัฒนาการเพิ่มศักยภาพด้านแรงงาน 

    เมื่อสมาชิกฯ อภิปรายเสร็จสิ้นแล้ว ประธานคณะกรรมาธิการแถลงสรุปรายงาน              
ผลการพิจารณาศึกษา และสมาชิกมีความเห็นไปในทางเดียวกัน ประธานฯ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ
การประชุม ข้อที่ 88 ข้อ 105 วรรค 3 ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับรายงานและข้อสังเกต ส่งเรื่องให้
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป 
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                    จากนั้น ประธานฯ สั่งปิดการประชุม เวลา 19.50 นาฬิกา 

ปิดประชุมเวลา 19.50 นาฬิกา  

     ************************** 
                                                         จัดทำโดย กลุ่มงานสื่อมวลชน สำนักประชาสัมพันธ์  
                       สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 


